

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชานน อ่อนทองกลาง	ประธานสภาเทศบาล	ชานน อ่อนทองกลาง	
๒	นางรำพึง วงศ์สันติราษฎร์	รองประธานสภาเทศบาล	รำพึง วงศ์สันติราษฎร์	
๓	นายแดง ศรีนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	นายแดง ศรีนอก	
๔	นางสุพิน แรมกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	สุพิน แรมกลาง	
๕	นายประจวบ สมัยกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	ประจวบ สมัยกลาง	
๖	นายดำรงศักดิ์ กันนิดา	สมาชิกสภาเทศบาล	ดำรงศักดิ์ กันนิดา	
๗	นายระเบียบ หวังคุ้มกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	ระเบียบ หวังคุ้มกลาง	
๘	นายมาลัย รอกกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	มาลัย รอกกลาง	
๙	นายสัมฤทธิ์ เถาว์กลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	สัมฤทธิ์ เถาว์กลาง	
๑๐	นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล	โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์	
๑๑	นายวีระชัย โปรรยโคกสูง	สมาชิกสภาเทศบาล	วีระชัย โปรรยโคกสูง	
๑๒	นางแสงเดือน ทุยกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	แสงเดือน ทุยกลาง	
๑๓	นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา	ธัญพิสิษฐ์ เทียงปา	

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายระยอง พิมพ์ปฐุ	นายกเทศมนตรี	ระยอง พิมพ์ปฐุ	
๒	นายวิโรจน์ วงศ์วารวรรณ	รองนายกเทศมนตรี	วิโรจน์ วงศ์วารวรรณ	
๓	นายประคอง เจื่อนกลาง	รองนายกเทศมนตรี	ประคอง เจื่อนกลาง	
๔	นายมงคล มหานาม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	มงคล มหานาม	
๕	นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์	
๖	นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์	หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง	มนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์	
๗	นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปฐุ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	พิมพ์พร พิมพ์ปฐุ	
๘	นายจตุพล นันทน์ธนกกุล	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	จตุพล นันทน์ธนกกุล	
๙	นายปรภากร ฤงพุกชา	นิติกร	ปรภากร ฤงพุกชา	

เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภา

-เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหัวพาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕) ปรากฏว่าครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุมแล้วเชิญประธานสภาเทศบาลจตุรบุเทียนบุชา พระรัตนตรัย นำสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

ประธานสภาเทศบาล

-เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวพาน สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ การเดินทางไปศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลหนองหัวพาน

ประธานสภาเทศบาล

-ตามระเบียบวาระการประชุมท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลหนองหัวพาน ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายกเทศมนตรี

เรื่องแรก เทศบาลตำบลหนองหัวพานได้กำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานผู้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้นำชุมชนคือคณะกรรมการชุมชน อสม. เป็นการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดระยองและชลบุรี เดินทางวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. โดยในช่วงเช้าถึงเย็นจะเป็นการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวพาน เมื่อเดินทางไปถึงสถานที่ศึกษาดูงานจะรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่ศูนย์ที่เราเข้าศึกษาดูงาน ซึ่งทางผู้บริหารเทศบาลได้เดินทางไปศึกษารายละเอียดล่วงหน้าแล้ว เห็นว่าเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในศูนย์เขาจะจัดไว้เป็นประมาณ ๑๐ ฐานความรู้ สำหรับฐานเด่นๆ คือฐานการเลี้ยงหมูหลุม ซึ่งเป็นฐานที่สร้างรายได้ให้กับศูนย์เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากมองเผิน ๆ จะไม่รู้ว่ามีรายได้จากการเลี้ยงหมูหลุมได้อย่างไร ซึ่งทางเทศบาลจะได้ผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกรไปดูว่าเขาทำกันอย่างไร จึงมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

เรื่องที่ ๒ การจัดงานวันวิสาขบูชาพุทธบารมี ประจำปี ๒๕๕๘ ที่เดอะมอลล์นครราชสีมา จำนวน ๓๒ วัน ปีนี้ท่านเจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสงเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทางอำเภอจึงขอเชิญชวนและมอบหมายให้ท้องถิ่นไปร่วมงานในครั้งนี้ท้องถิ่นละ ๑๐ ท่าน ซึ่งทางเทศบาลเราก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะมอบหมายให้ใครเข้าร่วมงานซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจที่จะเข้าร่วมงาน

เรื่องที่ ๓ การร่วมรับฟังโครงการจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน โดยอำเภอได้แจ้งให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง กำหนด ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟัง ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกรมการวิทยากรร่างรัฐธรรมนูญและกรมการวิทยากรมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

เรื่องที่ ๔...

เรื่องที่ ๔ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
รัฐบาลถือเป็นนโยบายเร่งด่วนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ดังนั้นเพื่อให้การ
ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุสำเร็จตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ท้องถิ่น
ดำเนินการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทำ
ความเข้าใจว่าการกระทำที่จะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ

๑. การแสวงหาประโยชน์จากการอำนวยความสะดวกให้คนอพยพ
เข้ามาในไทยหรือเพื่อเดินทางไปประเทศที่สาม

๒. การแสวงหาประโยชน์จากการบังคับค้าประเวณี

๓. การแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานเถื่อน แรงงาน
ผิดกฎหมายในทะเลหรือบนบก

๔. การแสวงหาประโยชน์จากการนำคนมาบังคับเป็นขอทาน

-การค้ามนุษย์มีผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น หากพบเหยื่อการค้ามนุษย์
ถูกกักขังหรือพักพิงในพื้นที่โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจนกระทั่งหน่วยงานอื่น
อาทิ ทหาร ตำรวจ เข้าดำเนินการจับกุม หรือให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องถูกพิจารณาลงโทษทั้งทางปกครอง ทางวินัย และอาญาทันที และหากพบว่ามีกรกระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ต้องระวางโทษ
เป็นสองเท่า และหากเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยพร้อมกัน สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาลจะได้แจ้งให้ทราบในวันประชุมประจำเดือนอีกครั้ง

ปลัดเทศบาล

-สืบเนื่องจากปลัดเทศบาลได้เข้ารับการฝึกอบรมงานทะเบียนและ
บัตร เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น ขอเรียนว่า
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะโอนงานทะเบียนและบัตรให้กับท้องถิ่นที่ยกฐานะจาก
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งหมด แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถถ่ายโอนให้ได้
เนื่องจากงานบัตรประจำตัวประชาชนยังอยู่ในการดูแลของกรมการปกครอง คาดว่าจะถ่ายโอน
ให้ได้ทั้งหมดหลังการปฏิรูป แต่มีเงื่อนไขต้องมีรายได้ประมาณ ๗๐ ล้านขึ้นไป และมีสถานที่
รองรับ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟานมีสถานที่พร้อมสำหรับงานทะเบียนและบัตร งาน
ทะเบียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศจึงต้องใช้ความรอบคอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบงานทะเบียนราษฎรใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐,๐๐๐
บาท และใช้งบประมาณร้อยละ ๑๐ ในการดูแลระบบ

-เรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมผู้บริหาร
เทศบาล กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมที่อำเภอขามสะแกแสง แต่เนื่องจากระบบยังใช้ไม่ได้แต่
เนื้อหาในการประชุมจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คดียาเสพติด การดูแลนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ความมั่นคงของประเทศ

-เรื่องการศึกษาดูงาน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น
ซึ่งปัจจุบันท่านวิโรจน์ วงศ์วรารณ รองนายกเทศมนตรี ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้าน
การเกษตร หากประสบความสำเร็จเทศบาลตำบลหนองหัวฟานอาจเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานได้

นายวิโรจน์ วงศ์รวารธรณ

-สถานที่ที่เราจะไปศึกษาดูงานในครั้งนี้พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๔ ไร่ หากพี่น้องประชาชนเรากลุ่มต่างๆ ของเทศบาลเราได้ไปเห็นเชื่อมั่นว่าจะต้องรับความรู้และได้เห็นในสิ่งที่ไม่คาดไม่ถึง เช่น การเลี้ยงหมูหลุมทำไมเขาถึงมีรายได้ เขาเลี้ยงกันอย่างไร มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งหากเราได้ไปเห็นอาจเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้ มีความคิดที่แตกต่างจากที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่กลับทำให้เป็นไปได้ สามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เราได้

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘

ประธานสภาเทศบาล

-ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หากมีการแก้ไข ขอให้ยกมือ...

ประธานสภาเทศบาล

-สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่... หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมจะขอมติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ยกมือ

ที่ประชุม

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ประธานสภาเทศบาล

-สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ยกมือ

ที่ประชุม

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวพาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติด่วน

๓.๑ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม {ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙} ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาเทศบาล

-ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ปลัดเทศบาล

-ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ตามระเบียบฝ่ายการคลังต้องจัดทำบัญชีรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งทางกองคลังได้ดำเนินการจัดทำและมอบให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว ในฐานะที่ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ ขอให้ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาจากเอกสารที่แจกให้ไปพร้อมๆกัน

๑. ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๓๓๗,๓๔๔.๐๖ บาท

๒. ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ จำนวน ๔,๙๑๑,๖๙๔.๔๐ บาท

๓. ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ๕,๔๒๕,๖๔๙.๖๖ บาท

๔. หักเงินยืม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๙๕,๐๕๐.๐๐ บาท

๕. หักเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๔,๖๗๗,๙๖๒.๒๗ บาท

๖. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๕๕๒,๖๓๗.๓๙ บาท

ดังนั้น ในการขออนุมัติใช้เงินสะสมครั้งนี้ ขอใช้เพียง ๒๕๐,๐๐๐ บาท จึงสามารถนำไปใช้ได้

นายโสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์

-ขอเรียนสอบถามว่าจะนำเงินสะสมไปใช้ในการดำเนินการอะไร

นายกเทศมนตรี

-การขออนุมัติใช้เงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นก่อนที่ทางผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหัวพานจะใช้จ่ายเงินสะสมได้ จึงต้องเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหัวพานเพื่ออนุมัติก่อน ซึ่งการขอจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากท้องที่เทศบาลตำบลหนองหัวพานเกิดสภาวะฝนแล้ง ในสระน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลเกิดการแห้งขอด ทางผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรที่จะดำเนินการขุดลอกสระน้ำที่ต้นเงินให้ลึกขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตบริการของเทศบาล ซึ่งปัจจุบันประชาชนชาวเทศบาลได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภค การดำเนินการขุดลอกสระน้ำครั้งนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา ๕๐(๒) และมาตรา ๕๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ คือจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ และจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสมจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์

ประธานสภาเทศบาล

-มีท่านใดจะอภิปรายการขอจ่ายเงินสะสมอีกหรือไม่... หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามโครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกมือ

ที่ประชุม

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็น ให้ยกมือ

ที่ประชุม

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

ประธานสภาเทศบาล

-ก่อนที่จะประชุมในระเบียบวาระต่อไป ขอให้เจ้าหน้าที่ได้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม เพื่อประชุมต่อเนื่องไปเลยโดยไม่ต้องพัก

๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗} แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหินตั้ง ตำบลหนองหัวพาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานขนาดปากสระกว้าง ๘๗.๐๐ เมตร

ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร กั้นสระกว้าง ๘๓ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๙๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)

ประธานสภาเทศบาล -มีท่านใดจะอภิปรายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อีกหรือไม่... หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหินตั้ง ตำบลหนองหัวพาน อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกมือ

ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็น ให้ยกมือ

ที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการโครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหินตั้ง ตำบลหนองหัวพาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

๔.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ {ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗} แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวพาน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหัวพาน ตำบลหนองหัวพาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาปริมาณงาน ขนาดพื้นที่กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พื้นหนา ๐.๐๗ เมตร หลังคาสูง ๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)

ประธานสภาเทศบาล -ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดโครงการ

นายกเทศมนตรี -การขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวพาน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหัวพาน ตำบลหนองหัวพาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาปริมาณงาน ขนาดพื้นที่กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พื้นหนา ๐.๐๗ เมตร หลังคาสูง ๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ที่ต้องขอก่อสร้างเพิ่มเติมเนื่องจากอาคารจอดรถเดิมไม่มีเพียงพอ ซึ่งเมื่อมีประชาชนหรือมีผู้มาติดต่อราชการจะไม่มีที่จอดรถทำให้ต้องจอดรถที่หน้าอาคารสำนักงานจึงไม่เป็นระเบียบ การขออนุมัติก่อสร้างอาคารจอดรถครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการ โดยจะก่อสร้างบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานด้านทิศเหนือหน้าอาคารป้องกัน ซึ่งทางช่างได้เขียนแบบเรียบร้อยแล้ว หากได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างแล้วจะได้ดำเนินการทันที

ประธานสภาเทศบาล -มีท่านใดจะอภิปรายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อีกหรือไม่... หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวพาน จ่ายจากเงินรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกมือ

ที่ประชุม...

ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็น ให้ยกมือ
ที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ออกร่างงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการ
ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวพาน งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา
เทศบาล)

นายกเทศมนตรี -ขอเสนอญัตติด้วยวาจาในที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๘ วรรคห้า (๖) และข้อ ๓๙
ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองจำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในที่ประชุม ในที่ประชุมขณะนี้จำนวนสิบสองท่าน
ฉะนั้นหนึ่งในสามต้องจำนวนสมาชิกอย่างน้อยสามท่าน

ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่ต้องขอเสนอญัตติด้วยวาจา
ในครั้งนี้นั้น สืบเนื่องจากปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองหัวพานประสบปัญหาภัยแล้งและกอง
การประปาได้มีการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเป็นประจำ และ
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองการประปาได้แจ้งว่าจะขออนุมัติออกร่างงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำเนื่องจากเครื่องสูบน้ำเดิมชำรุดใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งหากยังคงใช้เครื่อง
เดิมต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อราชการได้ ซึ่งทางเทศบาลไม่สามารถเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลทัน เนื่องจากทางสภา
เทศบาลได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงต้องนำมายื่นญัตติ
ด้วยวาจาในครั้งนี้

นายกเทศมนตรีจึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประธานในที่ประชุมได้
พิจารณาว่าจะอนุญาตให้เสนอญัตติด้วยวาจาเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๔
ขอออกร่างงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบจมน้ำ ขนาด ๒ แรง กำลังไฟ ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา) หรือไม่ เพื่อโปรดพิจารณา

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะรับรองการเสนอญัตติด้วยวาจาของ
นายกเทศมนตรีในครั้งนี้ขอให้ยกมือ

มีสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมรับรองการเสนอญัตติด้วยวาจาของ
นายกเทศมนตรี จำนวน ๑๑ เสียง

ดังนั้น ประธานสภาในฐานะประธานในที่ประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้จึง
อนุญาตให้นายกเทศมนตรีเสนอญัตติด้วยวาจาได้ โดยให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมที่
๔.๔ ขอออกร่างงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบจมน้ำ ขนาด ๒ แรง กำลังไฟ ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

๔.๔ ขอออกร่างงบประมาณ...

๔.๔ ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
อื่น เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน ขนาด ๒ แรง กำลังไฟ ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

ประธานสภาเทศบาล

-มีท่านใดจะอภิปรายการขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อีกหรือไม่...

หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน ขนาด ๒ แรง กำลังไฟ ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท ขอให้ยกมือ

ที่ประชุม

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็น ให้ยกมือ

ที่ประชุม

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน ขนาด ๒ แรง กำลังไฟ ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติอื่น ๆ

๕.๑ การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

ประธานสภาเทศบาล

-ให้ผู้รับผิดชอบได้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรี

-การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ทางเทศบาล

ได้กำหนดวันออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลพร้อมๆกับการจัดทำโครงการ
เทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ มีกำหนดการดังนี้

-วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ชุมชนกลางบ้านสามัคคี ชุมชนหนอง
หัวพานพัฒนาก้าวหน้า เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานหน้าบ้านอาจารย์เฉลิมศักดิ์ ครงตาเนิน

-วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ชุมชนดอนตำแยรวมใจ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ลานหน้าบ้านนางสติม เกียรติฉลอง

-วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ชุมชนดอนทะยิง ชุมชนหนองน้ำรั้ว
เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลากลางบ้านดอนทะยิง

-วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ชุมชนหินตั้งพัฒนา ชุมชนหัวหนอง
รวมใจ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานหน้าบ้านนางสงวน ราษฎร์กลาง

-วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ชุมชนดอนม่วงสามัคคี เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ลานหน้าบ้านนางแพง กิ่งสำโรง

-วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ชุมชนตลุงหว่า เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ศาลากลางบ้านตลุงหว่า

-วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ชุมชนเมืองนาทสามัคคี ชุมชนเมืองนาท
สัมพันธ์ ชุมชนบ้านน้อยสามัคคี เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานตลาดนัดบ้านเมืองนาท

ในการประชุมครั้งนี้จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนแทน
คณะกรรมการชุมชนชุดเดิมซึ่งหมดวาระไปแล้ว คณะกรรมการชุมชนจะมีวาระการดำรง
ตำแหน่งสี่ปีเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

จึงขอความร่วมมือ...

จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้แจ้งไปแล้ว

๕.๒ รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน

-เทศบาลตำบลหนองหัวพานได้รับรายงานว่ามีผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนจำนวน ๓ ราย เป็นความเสียหายที่เกิดกับบ้านพักจำนวน ๒ ราย และยุ้งฉาง จำนวน ๑ ราย ทางช่างได้ประมาณการราคาและให้ความช่วยเหลือแล้ว

๕.๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวพาน

-เทศบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวพาน ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาโดยได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพด้วย และจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุด้วย ที่บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันเทศบาล โดยต่อไปจะจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน

๕.๔ การจัดทำผังเมืองเทศบาลตำบลหนองหัวพาน

นายจตุพล นันทรัตนกุล

-ในปัจจุบันเทศบาลทุกแห่งจะต้องมีการจัดทำผังเมืองเทศบาล การจัดทำผังเมืองเทศบาลมี ๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย

๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ สำรวจแผนที่ ตามประกาศจัดตั้งเทศบาล
๒. การชี้จุด
๓. การจัดทำเอกสารออกแบบผังเมือง
๔. การประชุมหารือระดมความคิดเห็น ความพึงพอใจ ของประชาชน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากผังเมืองออกมาบรรยายให้ความรู้
๕. ประกาศใช้ผังเมืองเทศบาล

ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองหัวพานได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนที่ ๔ แล้ว ซึ่งเทศบาลได้จัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวพาน ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวพาน หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว

๕.๕ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นายกเทศมนตรี

-ขอรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาในโครงการที่มีอยู่ในเทศบัญญัติ และโครงการที่ขอโอนงบประมาณมาจากโครงการศูนย์ประตู่ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ปี ๒๕๕๘

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเวฬุวัน ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาลซอย ๓ ดำเนินการ

เสร็จแล้ว

๓. วางท่อน้ำส่งเข้าสระน้ำหนองนาม่อง

๔. ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยประกอบ

๕. โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์ ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โครงการที่อยู่ระหว่าง...

โครงการที่อยู่ระหว่างการประกาศสอบราคา

๑. ติดตั้งเสียงตามสาย ๕ จุด
๒. ถนนดินลูกรังซอยสันติภาพ
๓. รางระบายน้ำซอยสันติภาพ

โครงการที่อยู่ระหว่างประมาณราคาและออกแบบจากช่าง

๑. ขุดลอกลำห้วยหนองหัวฟาน
๒. รางน้ำถนนเทศบาลซอย ๓ ต่อจากที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว
๓. ถนนลูกรังซอยไรรณา
๔. รางระบายน้ำซอยเทศบาล ๖
๕. รางน้ำซอยตาลคู่
๖. ถนน คสล.ซอยอุดมการณ์ ๒

โครงการที่รออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๑. ขุดลอกหนองนาม่อง
๒. วางท่อน้ำสระหนองโพธิ์
๓. ปรับปรุงถนนดินลูกรังทางเข้าบ่อทิ้งขยะเทศบาล

-การมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี งานโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานมอบหมายให้ท่านวิโรจน์ วงศ์รวารรณ รองนายกเทศมนตรี ดูแลงานทั้งหมดของโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน และกองการประปา งานพัฒนาชุมชน ไม่รวมงานบริหารศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุ และท่านประคอง เงื่อนกลาง รองนายกเทศมนตรี มอบหมายให้ดูแลงานบริหารงานศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุ และงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุม

-รับทราบ

ประธานสภาเทศบาล

-ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่...

หากไม่มี ขอบปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๓.๒๐ น.

(ลงชื่อ) ธัญพิสิษฐ์ เทียงปา ผู้จดยางงานการประชุม

(นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกต้องแล้ว

ตรวจถูกต้องแล้ว

ตรวจถูกต้องแล้ว

โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์

มาลัย รอกกลาง

แดง ศรีนอก

(นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์)

(นายมาลัย รอกกลาง)

(นายแดง ศรีนอก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย..... สมัยที่ ครั้งที่ เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ชานน อ่อนทองกลาง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชานน อ่อนทองกลาง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

